



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น ๒-๔ อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๐๐๐ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๕๓๓๐ www.nhso.go.th

ที่ สปสช. ๑๙/๐๒๗๓

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การตรวจคัดกรองและสนับสนุนแว่นสายตายาว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑-๑๒

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่หลายแห่ง และจากการตั้งประเด็นสังเกตอย่างไม่เป็นทางการของกลไกตรวจสอบในพื้นที่ เช่น คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๒๑ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่ามี คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีการอนุมัติโครงการตรวจคัดกรองและสนับสนุนแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชน โดยอาจมีปัญหาค่าความจำเป็นและปัญหาการจัดซื้อแว่นสายตายาวในราคาและคุณภาพไม่เหมาะสม ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุน และบางแห่งอาจมีปัญหาค่าการตรวจสอบเรียกเงินคืน ซึ่งจะกระทบต่อกองทุนในระยะยาว

จากปัญหาดังกล่าว สปสช. ในฐานะเป็นหน่วยงานรักษาการตามประกาศการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ขอชักชวนความเข้าใจดังนี้

๑. ปัญหาสายตายาวที่มีผลต่อการมองเห็นหรือการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน การแก้ไขที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การสนับสนุนแว่นสายตายาวที่เหมาะสม

๒. เนื่องจากปัญหาสายตายาว เป็นปัญหาด้านสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวัดสายตาที่ถูกต้อง จากบุคลากรทางกรแพทย์ หรืออื่นๆ ที่มีประสบการณ์ และต้องให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุเฉพาะที่มีความจำเป็นต้องใช้แว่นสายตายาวเท่านั้น

๓. ในตลาดทั่วไป ราคาแว่นสายตายาวที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการแก้ปัญหาการมองเห็น รวมทั้งค่าบริการตรวจคัดกรองอื่นๆ แล้ว โดยปกติไม่น่าเกิน ๑๐๐-๒๐๐ บาท เพราะไม่ใช่แว่นตาเพื่อความสวยงาม การจัดหาแว่นสายตายาวที่มีราคาสูงเกินความจำเป็นหรือแตกต่างจากท้องตลาด อาจถูกหน่วยงานตรวจสอบเรียกเงินคืนได้


๔. การทำโครงการตรวจคัดกรองและสนับสนุนแว่นสายตายาว ถึงแม้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่ถ้าไม่มีกระบวนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นได้รับแว่นสายตายาวที่ดีพอ หรือได้รับการตรวจวัดทางสายตาที่ดีพอ หรือจัดหาด้วยคุณภาพและราคาที่สูงเกินความจำเป็น และราคาเทียบเคียงในท้องตลาดหรือใช้งบประมาณต่อโครงการในกรณีในสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณกองทุนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น เป็นการดำเนินการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ควรตรวจสอบและระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าหน่วยงานด้านตรวจสอบตรวจพบความไม่

/ เหมาะสม...

เหมาะสมหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อาจถูกเรียกเก็บเงินคืน หรือถูกดำเนินการด้านระเบียบวินัยและจะกระทบต่อภาพรวมของกองทุนฯ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งคณะกรรมการกองทุนทุกกองทุนในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารกองทุนฯ ในภาพรวม จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายประทีป ธนกิจเจริญ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน

เลขาธิการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

ผู้ประสานงาน : กฤตกาญจน์ พิณภาค

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๒๑๓ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๘๗๔๗